



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มุลดค่าข่าว ๑๔๙,๒๙๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ทปอ.เดินหน้าต่อต้านคอร์รัปชัน

จากการประชุมสามัญของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธาน ทปอ. ทำหน้าที่ประธาน ทปอ. แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีที่มีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมการเรียนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยที่ประชุมเห็นว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้จัดบริการการศึกษาโดยหวังผลกำไร ทำให้นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าต้นทุนจริงครึ่งหนึ่งที่เหลือใช้เงินภาษีของประชาชน ที่สำคัญทุกมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทุนการศึกษาให้แก่ักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เรื่องเงินเป็นข้อจำกัดจนเรียนไม่ได้

“ทปอ.ไม่ได้ฟันธงว่าจะต้องเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่หากรัฐบาลต้องการให้ลดก็สามารถทำได้เลย โดยมอบให้สำนักงานประมาณจัดสรรฯ เพิ่มเข้าในระบบ อย่างไรก็ตาม อยากให้

นักศึกษาทุกคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยได้สำนึกในเงินภาษีของคนไทยทุกคนที่จ่ายให้ เพื่อให้ได้เรียนในมหาวิทยาลัย” ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวและว่า ที่ประชุมยังมีมติให้มหาวิทยาลัยรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” พร้อมทั้งให้มีการต่อยอด โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า จะเชิญคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาช่วยวิเคราะห์โครงการเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล เพื่อพิจารณาความคุ้มค่า นอกจากนี้เห็นว่าเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันต้องรณรงค์ตั้งแต่วัยเด็ก การปรับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานจะต้องมีเรื่องของความเป็นพลเมือง รู้จักหน้าที่ และสิทธิเสรีภาพด้วย ที่สำคัญ ทปอ.มีความเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาควรเข้ามาช่วยร่างระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในการประชุมวิชาการอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันที่ 23 ธ.ค. 56 จะใช้หัวข้อการประชุมที่เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน การบริหารจัดการที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลในระดับประเทศ.